

Số: /BC - BDT

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện lần thứ IV năm 2024; và thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, người có uy tín (Phục vụ Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024)

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-BDT ngày 12/6/2024 của Ban Dân tộc về tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024. Ban Dân tộc báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện lần thứ IV năm 2024; và thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:

I. Kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện; tiến độ tham mưu tổ chức Đại hội cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2024

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Căn cứ Công văn số 1302/UBND-DTTS ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 văn bản¹.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội cấp huyện²

2. Kết quả tổ chức Đại hội cấp huyện

2.1. Thời gian Đại hội

- Thời gian Đại hội: có 09/10 địa phương tổ chức 01 buổi sáng; huyện Bù Đốp tổ chức 02 buổi (chiều ngày 26 và sáng ngày 27/6/2024).

¹ Công văn số 2620/UBND-KGVX ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV; Công văn số 3959/UBND-KGVX ngày 02/11/2023 về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh.

- Quyết định số 356/QĐ-BCĐ ngày 04/3/2024 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024; Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 04/3/2024 về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024; Công văn số 1386/UBND-KGVX ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc về công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV, năm 2024; Hướng dẫn số 243/HD-BCĐ ngày 19/4/2024 về công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Quyết định số 934/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2024 về thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024;

² Công văn số 122/BDT-TTĐB ngày 12/3/2024 về việc đôn đốc triển khai thực công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS năm 2024; Công văn số 184/BDT-TTĐB ngày 29/3/2024 về việc đôn đốc triển khai thực công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS năm 2024; Công văn số 272/BDT-TTĐB ngày 03/5/2024 về việc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024; Công văn số 376/BDT-TTĐB ngày 05/6/2024 v/v phối hợp thực hiện một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS;

- Trên địa bàn tỉnh có 10/11 huyện, thị xã, thành phố đủ tiêu chí tổ chức Đại hội và 01 đơn vị tổ chức Hội nghị chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh (Thị xã Phước Long, không đủ tiêu chí về dân số).

- Về tổ chức Đại hội điểm Cấp huyện: Có 01 huyện (huyện Lộc Ninh, tổ chức vào ngày 09/5/2024).

- Đến ngày 28/6/2024, đã có 11/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện đảm bảo kế hoạch đề ra và đúng thời quy định.

2.2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 1.787 đại biểu, trong đó:

- *Đại biểu chính thức*: Là 1.338 đại biểu, là những người ưu tú, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người tiêu biểu, xuất sắc các trong phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình, trong các hoạt động xóa đói giảm nghèo; trong công tác, học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được hiệp thương giới thiệu từ cấp xã và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện chọn cử đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu theo các thành phần dân tộc, giới tính, nghề nghiệp... Đại biểu có độ tuổi lớn nhất là 80 tuổi, nhỏ nhất là 09 tuổi.

- *Đại biểu khách mời*: Là 449 đại biểu, gồm: Đại diện: Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện; Đại diện các tổ chức đoàn thể cấp huyện; Đại diện lãnh đạo một số cơ quan cấp huyện; các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho vùng đồng bào DTTS của các huyện; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND cấp xã trên địa bàn.

2.3. Nội dung và các chương trình Đại hội

- Báo cáo Chính trị Đại hội: Đánh giá tổng thể kết quả, thành tựu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS các cấp; tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2024, hầu hết Báo cáo chính trị Đại hội được các huyện trình bày bằng hình thức trình chiếu hình ảnh kết hợp phát thanh viên đọc nội dung báo cáo đã tạo không khí sinh động, trực quan giúp các đại biểu về dự Đại hội có được cái nhìn tổng thể, khái quát hơn về kết quả tổ chức triển khai, thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn;

- Trình bày báo cáo phong trào thi đua; các báo cáo tham luận tại Đại hội với các số liệu dẫn chứng cụ thể.

- Quyết tâm thư Đại hội: Thể hiện sự quyết tâm của đồng bào DTTS cùng với đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc, các Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua Quyết tâm thư, đồng bào đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tỉnh đã quan tâm, tập trung mọi nguồn lực chăm lo đời

sống, vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh không ngừng được cải thiện, nâng cao.

- Các chương trình hoạt động của Đại hội:

+ Văn nghệ chào mừng Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc như: Tiết mục ngũ âm, đàn đá, Cồng chiêng, đàn tính.... do chính diễn viên là các cháu thiếu nhi, đại diện đồng bào các DTTS trên địa bàn các huyện biểu diễn.

+ Công tác trưng bày, triển lãm: gồm nông cụ, nhạc cụ gắn bó với cuộc sống đời thường của cộng đồng dân tộc thiểu số; sản phẩm nông nghiệp đặc sản của cộng đồng DTTS ở địa phương. Ngoài ra, còn có phong trang trí khu vực triển lãm, phong chụp ảnh lưu niệm...

- Công tác tuyên truyền (trước, trong và sau Đại hội): Việc tuyên truyền về Đại hội được Ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện quan tâm triển khai thực hiện, bằng nhiều hình thức đã giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, của nhân dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nắm thông tin về những kết quả công tác dân tộc, sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các địa phương.

- Công tác hậu cần và đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội được các địa phương chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội như:

+ Công tác tiếp đón đại biểu đã được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện thực hiện chu đáo, lịch sự và trang trọng.

+ Các Đoàn Đại biểu cấp xã đến tập trung tại Đại hội được Ban Tổ chức Đại hội quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc, giao nhiệm vụ trực tiếp cho đồng chí Phó Chủ tịch (PCT) UBND cấp xã trực tiếp theo dõi đưa đón Đoàn Đại biểu của địa phương về dự Đại hội.

+ Tổ chức cho Đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang, Đài Tưởng niệm liệt sĩ huyện một cách trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập – tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần, truyền thống cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

+ Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội cấp huyện, lực lượng Công an huyện đã bố trí lực lượng bảo vệ, giữ gìn tốt an ninh, trật tự. Đội ngũ y, bác sĩ, xe cứu thương luôn thường trực trong thời gian diễn ra Đại hội; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự cố nào liên quan đến sức khỏe đại biểu tại Đại hội.

- Khen thưởng tại Đại hội: Đại hội cấp huyện đã trao tặng 210 giấy khen cho 66 tập thể và 144 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 (*trong đó: Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tặng thưởng cho 10 tập thể và 17 cá nhân; Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng cho 53 tập thể và 126 cá nhân*).

3. Đánh giá chung

3.1. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cùng với sự tích cực chủ động tham mưu của Cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn; ý thức, vai trò, trách nhiệm cá nhân các vị đại biểu tham dự Đại hội đã góp phần thành công cho Đại hội.

3.2. Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tổ chức Đại hội cấp huyện vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Về số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội chưa thống nhất:

+ Đại biểu chính thức được triệu tập có từ 100 đến 150 đại biểu (Cụ thể: Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Hớn Quản có 150 đại biểu/địa phương; Chơn Thành 148 đại biểu; Phú Riềng 145 đại biểu; Bù Đăng và Bình Long có 120 đại biểu/địa phương; Bù Đốp và thành phố Đồng Xoài có 100 đại biểu/địa phương).

+ Có địa phương triệu tập đại biểu chính thức còn ít so với số dân tộc thiểu số trên địa bàn (*Bù Đăng 120 đại biểu/59.260 người DTTS, chiếm 40,44% dân số trên toàn huyện, gồm 31 dân tộc; Bù Đốp 100 đại biểu/10.481 người DTTS, chiếm 18,28% dân số của toàn huyện, gồm 25 dân tộc*).

+ Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội chưa được đại diện cho thành phần dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn (Bù Đăng 13/31 dân tộc; Bù Đốp 08/25 dân tộc; Bù Gia Mập 15/23 dân tộc; Chơn Thành 11/24 dân tộc; Đồng Phú 09/17 dân tộc).

- Về Báo cáo chính trị của Đại hội là nội dung chính, trung tâm có đánh giá kết quả thực hiện của giai đoạn 2019-2024 và đề ra các giải pháp, định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên việc thực hiện chưa thống nhất, như:

+ Một số huyện không thông qua báo cáo tại phiên chính thức Đại hội mà thực hiện báo cáo bằng chiếu phóng sự hình ảnh lồng ghép với đọc lời bình (Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng, Đồng Xoài).

+ Việc thực hiện chiếu phóng sự các địa phương tuy đã được chuẩn bị công phu, hình ảnh sinh động nhưng chưa nêu bật được số liệu so sánh, kết quả thay đổi, phát triển kinh tế - xã hội qua thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ những năm đầu của giai đoạn (năm 2019) đến năm cuối giai đoạn (năm 2024); các đoạn clip trình chiếu hình ảnh và nội dung còn nhiều đoạn chưa trùng khớp.

+ Báo cáo chính trị là nội dung trung tâm của Đại hội, tuy nhiên có địa phương đưa vào chương trình thực hiện tại phiên trụ bị và không xây dựng phóng sự minh họa về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2024 tại phiên chính thức Đại hội (Bù Đốp).

- Công tác chào mừng Đại hội còn chưa thống nhất, có địa phương bố trí đoàn các cháu thiếu nhi (Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Đồng Xoài); có địa phương bố trí đoàn đại diện các dân tộc thiểu số trên địa bàn (Đồng Phú, Bù Đăng); một số địa phương còn lại không thực hiện.

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của một số huyện trong việc huy động, sưu tầm nông cụ, nhạc cụ, sản phẩm nông nghiệp để trưng bày tại Đại hội chưa thật sự tốt, sản phẩm trưng bày triển lãm còn ít, sơ sài, đơn điệu, thiếu tính quảng bá sản phẩm của huyện.

- Công tác chuẩn bị, nội dung, chương trình; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội còn sơ sài, chưa thực sự sâu rộng, chưa đồng bộ, liên tục, chưa thể hiện được Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

- Chưa phát huy hết vai trò, cộng đồng trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa đặc trưng của từng dân tộc trong chính từng đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Nhiều đại biểu xem đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành phải chuẩn bị, chưa thấy vai trò chủ thể của mình trong các hoạt động của Đại hội.

3. Tiến độ tham mưu công tác tổ chức Đại hội cấp tỉnh

Đến nay, Ban Dân tộc (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc và xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội cấp tỉnh đã gửi cho thành viên các Tiểu ban giúp việc Đại hội góp ý dự thảo Kế hoạch để có sự thống nhất cao về các nội dung trước khi triển khai thực hiện.

II. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

- Hoàn thiện Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên các Tiểu ban giúp việc Đại hội.

- Tham mưu họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2024 theo Kế hoạch số 73/KH-BCĐ.

- Tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TB, PTB;
- Các phòng;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**